

Tỉnh Cao  
Chúa Nhật 26TN-B

## **BÁNH SỔ SẼ NG LẠC CHỨA**

**Bài Đọc I: Ds 11, 25-29**

**"Ngươi đi phân bì giúp ta làm chi? Chẳng gì toàn dân đều nói tiên tri".**

**Trích sách Dân Số.**

Trong những ngày ấy, Chúa ngự xuống trong đám mây, và phán cùng Môsê, rằng thày là thầy tiên tri trong Môsê mà phân phát cho百姓 mọi việc họ làm. Khi Thày nói trên các ông, các ông liền nói tiên tri, và về sau các ông không mất tiên tri.

Về y có hai vị tiên tri trong họ, một người tên là El-đad, và người kia tên là Mê-đad. Thày nói trên hai ông: vì hai ông đều ghi tên vào sổ, nhưng không đứng trong nhà họp. Khi hai ông nói tiên tri trong họ, thì có đấng cha thầy đứng báo tin cho ông Môsê rằng: "El-đad và Mê-đad đang nói tiên tri trong họ". Tức thì Giosuê, con ông Nun, tuấn túng của ông Môsê, và là kẻ đứng chầu trong sổ đông người, liền thưa rằng: "Hỡi ông Môsê, xin hãy cấm các ông ấy đi". Ông Môsê đáp lại rằng: "Ngươi đi phân bì giúp ta làm chi? Chẳng gì toàn dân đều nói tiên tri và Chúa ban Thày nói tiên tri cho họ".

Đó là lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 18, 8. 10. 12-13. 14

Đáp: Giữ i răn Chúa chính trọc, làm hoan lạc tâm can (c. 9a).

Xuống: 1) Luật pháp Chúa toàn thiến, bả i bả tâm linh; chả thả Chúa cả đả nh, phá ngu kả đả t. - Đáp.

2) Lòng tôn sả Chúa thuấn khiến, còn mãi muôn đả i; phán quyả t cả a Chúa chân thả t, công minh hả t thả y. - Đáp.

3) Dù tôi tả Chúa quan tâm vả nhả ng đả u luật đó, lả i hả t sả c ân cả n tuân giả , nhả ng có nhiả u chuyả n lả m lả i, nào ai hay? Xin rả a con sả ch nhả ng lả i lả m không nhả n thả y. - Đáp.

4) Cũng xin ngăn ngả a tôi tả Chúa khả i tính kiêu căng, đả ng đả tính đó làm chả trong mình con. Lúc đó con sả đả c tinh toàn và thanh khiến, khả i đả u tả i lả i lả n lao. - Đáp.

## **Bài Đả c II: Gc 5, 1-6**

**"Cả a cả i các ngả i bả mả c nát".**

**Trích thả cả a Thánh Giacôbê Tông đả .**

Này đây, hả i nhả ng ngả i giàu có, các ngả i hãy than khóc kêu la, vì các tai hoả sả p giáng xuả ng trên các ngả i. Cả a cả i các ngả i bả mả c nát, áo quả n các ngả i đã bả mả i mả t gả m. Vàng bả c cả a các ngả i đã bả ten sét, và ten sét sả là bả ng chả ng tả cáo các ngả i, và sả ăn thả t các ngả i nhả lả a đả t. Các ngả i đã tích trả cho các ngả i cả n thả nh nả trong ngày sau hả t. Này tỉn công thả gả t ruả ng cho các ngả i mà các ngả i đã gian lả n, tỉn đó đang kêu gào và tỉn ng kêu gào cả a ngả i thả gả t đã lả t thả u đả n tai Chúa các đả o binh. Các ngả i đã ăn uả ng say sả a đả i này, lòng các ngả i đã tả n hả ng khoả i lả c trong ngày sát hả i. Các ngả i đã lên án và giả t chả t ngả i công chính, vì hả đã không khả c lả i các ngả i.

Đó là Lời Chúa.

**Alleluia: Ga 15, 15b**

**Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết". - Alleluia.**

**Phúc Âm: Mc 9, 37-42. 44. 46-47**

**"Ai chúng ta gọi các con, là ông hãy các con. Nếu tay con nên dìm cho con, hãy chặt tay đó đi".**

**Tin Mừng Thánh Marcô: CỌNG QUYẾT CHẾT TAY, CHẾT CHÂN, MÓC MẮT NẾU NÓ PHẪM TỘI.**

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y". Nhưng Chúa Giêsu phán: "Đừng ngăn cấm y, vì chúng ta ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi lại liếc mắt nhìn nhau thì được. Ai chúng ta gọi các con, là ông hãy các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con mất lý lẽ vì các con thuộc về Đấng Kitô, Thầy báo thù các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu nào làm công việc phạm cho mất trong những kẻ bé nhỏ có lòng tin Thầy, thì buốt chết đi xây vào công nghiệp ấy mà xô xuống biển thì hơn."

**"Nếu tay con nên dìm cho con, hãy chặt tay đó đi: thì con mất mất tay mà đổ vào cõi sống, còn hơn là có đôi tay mà phẫn vào hỏa ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dìm cho con, hãy chặt chân đó đi: thì con mất mất chân mà đổ vào cõi sống, còn hơn là có đôi chân mà phẫn ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm dìm cho con, hãy móc mắt đó đi, thì con còn mất mất mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đôi mắt mà phẫn ném xuống hỏa ngục, rồi mà đòi bực rủa nó không chết và lửa không hề tắt".**

*Đó là  $\square$  i Chúa.*

-----

Â